

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

6691

Số: /BCT-CNNg

V/v vương mắc xuất khẩu

khoáng sản

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 4159/TCHQ-GSCL ngày 23 tháng 7 năm 2013 của quý Tổng cục về một số vương mắc trong công tác quản lý xuất khẩu khoáng sản (tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị), Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đối với các công văn số 5830/BCT-CNNg ngày 29 tháng 6 năm 2011, số 3204/BCT-CNNg ngày 13 tháng 4 năm 2012 và số 3953/BCT-CNNg ngày 07 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn xuất khẩu quặng đuroi Zicon của Công ty cổ phần Khoáng sản Hiếu Giang không chỉ rõ ngày hết hiệu lực của văn bản là nhằm giảm thiểu việc doanh nghiệp bị khách hàng ép giá (do áp lực về thời hạn xuất khẩu); các công văn hướng dẫn nêu trên chỉ hết hiệu lực khi thực hiện xuất khẩu hết số lượng đã nêu. Số lượng hàng xuất khẩu thể hiện tại các công văn nêu trên là riêng biệt, không cộng dồn số dư của các đợt trước.

2. Các công văn hướng dẫn xuất khẩu của Bộ Công Thương được phát hành 06 bản chính trong đó gửi Hải quan cửa khẩu 01 bản, nhưng trong trường hợp thất lạc công văn có thể dễ bị lợi dụng, dẫn đến thất thu thuế cho ngân sách.

Ý kiến nêu trên của quý Tổng cục là có cơ sở, Bộ Công Thương xin tiếp thu. Để ngăn chặn hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra, đề nghị quý Tổng cục chỉ đạo Hải quan các địa phương tăng cường công tác quản lý, có sự phối hợp, trao đổi thông tin nội bộ định kỳ nhằm ngăn chặn hiện tượng trên. Đồng thời, từ nay, công văn hướng dẫn xuất khẩu của Bộ Công Thương sẽ chỉ gửi cho doanh nghiệp, UBND tỉnh (địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động khoáng sản) và Tổng cục Hải quan (mỗi đơn vị 01 bản) để phối hợp quản lý, theo dõi và kiểm tra theo nghiệp vụ của ngành Hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị quý Tổng cục nghiên cứu thực hiện trong quá trình phối hợp quản lý việc xuất khẩu khoáng sản.

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Tổng cục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Dương Quang (để báo cáo);
- Lưu VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG NGHIỆP NẶNG



Nguyễn Mạnh Quân